



กักลิงไพรเมทในศูนย์วิจัยไพรเมท

สำรวจ'ศูนย์วิจัยไพรเมทแห่งชาติ' แหล่งวิจัยวัคซีนและยา



ลิงแสมสายพันธุ์ไทยใน
ศูนย์วิจัยไพรเมทแห่งชาติ



ทดสอบวัคซีนโควิด-19
ในลิงแสม



ศูนย์วิจัยไพรเมทแห่งชาติ



วิทยาศาสตร์

วัคซีนโควิด-19 เข็มแรกของนักวิจัยไทย
ได้ทดลองฉีดในลิงแล้ว นับเป็นอีกก้าวสำคัญ
ที่จะต่อสู้กับโรคระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรนา โดย
"ศูนย์วิจัยไพรเมทแห่งชาติ" คือพื้นที่สำหรับ
การทดลองครั้งนี้

ลิงจ๋อกระโดดห้อยโหนภายในกรงที่มี
อุปกรณ์เป็นปายจากท่อพีวีซีสีฟ้า บางตัวก็ส่ง
สายตาใครรู้มายังกลุ่มคนกลุ่มใหญ่มองเข้ามา
ภายในศูนย์วิจัยไพรเมทแห่งชาติ ลิงเหล่านั้น
คงไม่รู้ว่ากำลังแบกรับความหวังในการต่อสู้

ไวรัสโควิด-19 (COVID-19) ที่คร่าชีวิตผู้คน
ทั่วโลกไปหลายแสนคน

**ลิงแสมสายพันธุ์ไทย (Cynomolcus
Macaque Macaca fascicularis)** คือลิงที่
ได้รับเลือกในการทดลองเพื่อรับวัคซีนโควิด-19
ชนิด mRNA ซึ่งเป็นงานวิจัยที่ศูนย์วัคซีน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พัฒนาร่วมกับ
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
(อว.) และกระทรวงสาธารณสุข หลังประสบ
ความสำเร็จในการทดลองกับหนูทดลอง

ศูนย์วิจัยไพรเมทแห่งชาติ เป็นศูนย์หลัก
ของประเทศในการวิจัยวัคซีนและยา โดยเป็น
ศูนย์วิจัยไพรเมทของประเทศไทยและภูมิภาค



วัคซีนโควิด-19 ในขั้นตอนการทดสอบในลิง

มีมาตรฐานการวิจัย การดูแลและการใช้สัตว์
เพื่อนงานทางวิทยาศาสตร์ โดยเตรียมโครงสร้าง
พื้นฐานและการวิเคราะห์ทางพันธุกรรม อีกทั้ง
ยังมีความร่วมมือระหว่างประเทศ

ทั้งนี้ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม (อว.) ได้สนับสนุนการจัดตั้งศูนย์วิจัย
ไพรเมทแห่งชาติ โดยได้ใช้งบประมาณแล้ว
47.3 ล้านบาท สถานที่ตั้งของศูนย์อยู่ภายใน
พื้นที่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อ.แก่งคอย
จ.สระบุรี

ส่วนสัตว์เพื่อนงานทางวิทยาศาสตร์ภายใน
ศูนย์วิจัยไพรเมทแห่งชาติ มุ่งเน้นไพรเมท 3
ชนิด คือ ลิงแสมสายพันธุ์ไทย (Cynomolcus
Macaque Macaca fascicularis) ลิงวอก
อินเดีย (Rhesus Macaque Macaca
Mulatta) และลิงมาร์โมเส็ท (Common
Marmoset Callithrix Jacchus)

สำหรับไพรเมทนั้นคือสัตว์กลุ่มลิงซึ่งรวม
ถึงมนุษย์ที่จัดเป็นลิงไม่มีหาง อนุกรมวิธานได้
จัดให้ไพรเมทเป็น "อันดับ" (Order) อย่างหนึ่ง
ตัวอย่างสัตว์ในอันดับไพรเมทมีทั้งลิงวอก ลิง
แสม ชะนี กอริลลา ชิมแปนซี นางอาย รวมถึง
ลีเมอร์และทาร์เซียร์ โดยจำแนกไพรเมทได้
ตั้งแต่ 190 ชนิดไปจนถึงกว่า 400 ชนิด ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับเกณฑ์ในการจำแนก

เอ็นดู...น้องลิง

กำลังรับวัคซีนโควิด-19 จากนักวิจัยไทย



ลิงแสม ณ ศูนย์วิจัยไพรเมทแห่งชาติ ที่ได้รับวัคซีนโควิด-19 ชนิด mRNA

เผยโฉมลิงแสมจากศูนย์วิจัยไพรเมทหลังรับวัคซีนโควิด-19 เข็มแรก รอลุ้นฉีดทดลองอีก 2 เข็ม ก่อนทดลองในคน

ศูนย์วิจัยไพรเมทแห่งชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อ.แก่งคอย จ.สระบุรี เผยภาพลิงแสมหลังได้รับวัคซีนโควิด-19 ชนิด mRNA เข็มแรกเมื่อวันที่ 23 พ.ค.63 โดยหลังจากผ่านไป 2 วัน ลิงที่ได้รับวัคซีนยังมีอาการปกติ

สำหรับวัคซีนโควิด-19 ชนิด mRNA เป็นงานวิจัยที่ศูนย์วิจัยไพรเมทแห่งชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พัฒนาร่วมกับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งประสบความสำเร็จในระดับดีหลังทดสอบในหนูทดลองและกำลังทดสอบในลิง

โดยจะฉีดวัคซีน 3 ครั้ง การฉีดครั้งแรกจะไปจะฉีดหลังเข็มแรก 4 สัปดาห์ หลังจากนั้นอีก 8 สัปดาห์จะฉีดเข็มสุดท้าย

ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รมว.อว. ระบุว่า หลังการทดสอบในเข็มที่ 2 น่าจะทำให้เห็นผล การสร้างภูมิคุ้มกันต่อโรคโควิด-19 โดยขั้นตอนการทดสอบในลิง ซึ่งถือเป็นสัตว์ที่ตอบสนองกับวัคซีนได้ใกล้เคียงกับมนุษย์มากที่สุด



ลิงแสม ณ ศูนย์วิจัยไพรเมทแห่งชาติ ที่ได้รับวัคซีนโควิด-19 ชนิด mRNA

“การทดสอบในลิงจะดูเรื่องความปลอดภัย ไม่เกิดโรคแทรกซ้อนเมื่อได้รับวัคซีน และการตอบสนอง คือ สามารถสร้างภูมิคุ้มกันได้จริง ก่อนที่จะทดสอบในมนุษย์ ซึ่งคาดว่าจะอีก 3-6 เดือนจะเริ่มทดสอบได้” ดร.สุวิทย์กล่าว

ส่วนกระบวนการทดสอบในมนุษย์มี 3 ระยะ โดยพิจารณาใน 4 ประเด็นได้แก่ ความ เป็นพิษ ความปลอดภัยต่อร่างกาย การกระตุ้น ภูมิคุ้มกัน และประสิทธิภาพของวัคซีน ซึ่งหาก ข้อมูลการทดสอบในลิงเป็นที่น่าพอใจ คาดว่า จะเริ่มผลิตวัคซีนเพื่อทดสอบในคน ได้ใน ประมาถเดือน ส.ค.ปีนี้.